



สถานีตำรวจภูธรพิมาย
PHIMAI POLICE STATION



รายงานผลการปฏิบัติการจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาค และการจัดเก็บของกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗








สถานีตำรวจภูธรพิมาย จังหวัดนครราชสีมา





@POLICE488



รายงานผลการปฏิบัติการจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาค และการจัดเก็บของกลาง ปิงปประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗

กิจกรรม	การดำเนินการ	ภาพถ่ายกิจกรรม
<p style="color: #0056b3;">การจัดการทรัพย์สินของราชการ</p>	<p>วันที่ ๓๐ พ.ย.๖๖ พ.ต.ท.ประยูร ศรีอินทร์ สว.อก.สภ.พิมาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบ การรับ - การจ่ายพัสดุ และตรวจสอบพัสดुकงเหลือที่อยู่ในความรับผิดชอบ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ตรวจสอบการเบิก - จ่าย รวมถึงยอดคงคลังของครุภัณฑ์อาวุธ, ศาสตราวุธ และยุทธภัณฑ์ ภายในห้องคลังอาวุธ ๒. ตรวจสอบการเบิก - จ่ายอาวุธปืน สำหรับข้าราชการตำรวจที่เบิกไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสูญหาย หรือนำไปใช้ในทางทุจริต และรายงานผลการตรวจสอบ ๓. ตรวจสอบการเบิก - จ่ายยานพาหนะ สำหรับข้าราชการตำรวจที่เบิกไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสูญหาย หรือนำไปใช้ในทางทุจริต และรายงานผลการตรวจสอบ ๔. ตรวจสอบ กำกับ ดูแล การเบิกจ่ายพัสดุสิ่งของหลวง และตรวจสอบพัสดुकงคลัง ๕. ดำเนินการรายงานผลการตรวจสอบอาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืน ประจำเดือน พ.ย.๖๖ ให้ ภ.จว.นครราชสีมา ทราบ ตามหนังสือ สภ.พิมาย ที่ ๐๐๑๘(นม).(๒๘)/๕๗๒๗ ลง ๑ ธ.ค.๖๖ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบอาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืน 	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;">    </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%;">  </div> <div style="width: 45%;">  </div> </div>

กิจกรรม	การดำเนินการ	ภาพถ่ายกิจกรรม
การจัดการของบริจาค	สภ.พินาย ได้ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบการรับ การจ่ายพัสดุ และการนำของบริจาคไปใช้ โดยรายงานผลการปฏิบัติ เป็นประจำทุกเดือน	<p>ไม่มีการรับ - การจ่าย ของบริจาค</p>
การจัดเก็บของกลาง	<p>ข้อมูลการจัดเก็บและการดำเนินการเกี่ยวกับของกลาง ประจำเดือน พ.ย.๖๖ ดังนี้</p> <p>๑. ของกลางยาเสพติด</p> <ul style="list-style-type: none"> - ยาบ้า จำนวน ๕๙๕ เม็ด - สารไอซ์ น้ำหนักรวม ๙.๗๕ กรัม <p>ส่งยาบ้าและสารไอซ์ทั้งหมดตรวจพิสูจน์ที่ ศพฐ.๓ นครราชสีมา ส่วนของกลางที่เหลือตรวจจากการตรวจพิสูจน์ ศพฐ.๓ ส่งเก็บรักษาที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข</p> <p>๒. อาวุธปืนของกลาง</p> <ul style="list-style-type: none"> - อาวุธปืนพกสั้น(ไม่มีทะเบียน) จำนวน ๒ กระบอก - เครื่องกระสุนปืน ขนาด ๑ นิ้ว (หมดไปในการตรวจพิสูจน์) <p>ส่งตรวจพิสูจน์ ที่ ศพฐ.๓ นครราชสีมา เมื่อตรวจพิสูจน์เสร็จสิ้นแล้ว ส่งเก็บรักษาที่ สภ. โดยแยกประเภทของอาวุธปืนของกลาง เพื่อรอผล คดีเกี่ยวกับทรัพย์สินของกลาง ตามคำสั่ง ตร.ที่ ๓๒๓/๒๕๖๓ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของกลาง</p> <p>๓. รถยนต์, จักรยานยนต์ของกลาง</p> <ul style="list-style-type: none"> - รถยนต์ จำนวน ๑ คัน (คืนให้ผู้เสียหาย/ผู้ถือกรรมสิทธิ์) - รถจักรยานยนต์ จำนวน ๕ คัน <p>(คืนให้ผู้เสียหาย/ผู้ถือกรรมสิทธิ์ จำนวน ๓ คัน)</p> <p>เก็บรักษาในห้องเก็บของกลาง จำนวน ๒ คัน</p>	

กิจกรรม	การดำเนินการ	ภาพถ่ายกิจกรรม
	<p>๔. เงินสดของกลาง</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวน ๒๐ บาท นำส่ง จนท.การเงิน ปจว.ข้อ ๒ เวลา ๑๐.๑๗ น. ลง ๒๐ พ.ย.๖๖ (เพื่อฝากเป็นรายได้แผ่นดิน) <p>๕. ของกลางอื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - โทรศัพท์มือถือ จำนวน ๕ เครื่อง <p>มีตู้เก็บโทรศัพท์มือถือโดยแยกแต่ละเดือน ติดป้ายแสดงรายละเอียดไว้ชัดเจน</p>	

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.



(สิทธิศักดิ์ พรหมหมื่นไวย)

ผกก.สภ.พินาย